

ม.เกษตร สมองพระราชดำริ
ร่วมมือทางวิชาการกับ ม.จำปาสัก

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน เยือนมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ได้เข้าเฝ้าถวายรายงานความคืบหน้าในการดำเนิน โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยจำปาสัก

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ภายหลังจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ เยือนมหาวิทยาลัยจำปาสัก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 และได้พระราชทานพระราชกระแสโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ถวายงานในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งใหม่ คือ มหาวิทยาลัยจำปาสัก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ ได้ประสานงานกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อดำเนินการหารือร่วมกันและได้นำมาสู่การประสานงานและหารือร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยจำปาสัก ได้ข้อสรุปว่า มหาวิทยาลัยจำปาสักมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่ คล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาเกษตร ประมง และปศุสัตว์ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงสาขา วนศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อให้กรอบการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เชิญ Dr. Sikhantath Mitaray อธิการบดีมหาวิทยาลัยจำปาสัก พร้อมด้วย มาเยือน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน พ.ศ. 2548 เพื่อหารือร่วมกันในแนวทางพัฒนาความร่วมมือ ต่อมา อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยจำปาสักเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เพื่อตรวจสอบพื้นที่ ร่วมกันพิจารณาแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย แผนการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และหารือกรอบการดำเนินงานในเบื้องต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้ประสานการ ดำเนินงานด้านต่าง ๆ อีกรวม 4 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยจำปาสัก ได้มีการลงนามใน บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (General Memorandum for Academic Cooperation and Exchange) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา การวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนวัสดุทางการ ศึกษา สิ่งพิมพ์ เอกสารต่าง ๆ การจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน เช่น การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ และการ ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่สถาบันทั้งสองเห็นชอบ

นอกจากนั้น เพื่อให้การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย จำปาสัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยจำปาสักขึ้น โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธาน และได้กำหนดแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1. แผนระยะสั้น มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และการฝึกอบรมบุคลากรให้แก่มหาวิทยาลัยจำปาสัก ประกอบด้วย

1.1 การฝึกอบรมด้านการเกษตร อาหาร การจัดเอกสารห้องสมุด การจัดอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ซึ่ง มก. เป็นที่ตั้งของ **Asian Vegetable Research and Development Center** ตลอดจนการฝึกอบรมด้านวนศาสตร์ชุมชน โดย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC)

1.2 การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

1.3 การจัดผู้ทรงคุณวุฒิช่วยวางแผนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

2. แผนระยะกลาง มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา และบุคลากร การพัฒนาฐานข้อมูล การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและพื้นที่

3. แผนระยะยาว มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการศึกษาต่อ การวิจัยร่วม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยจำปาสักเป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2548 นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยจำปาสัก รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,234,500 บาท ประกอบด้วย เอกสารตำราเรียนในสาขาวิชาเกษตร คณิตศาสตร์ วนศาสตร์ ประมง ภาษาอังกฤษ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชีววิทยา และฟิสิกส์ ซึ่งผลิตโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หุ่นจำลองเพื่อการศึกษาจากยางพารา อรรถาภิธานศัพท์เกษตรลาว พร้อมฐานข้อมูลกสิกรรมและป่าไม้ลาว แผ่นซีดีรวมเว็บเกษตรไทย-ลาว แผ่นซีดีการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ 15 ชุด พร้อมเครื่องพิมพ์ ชุดตรวจคุณภาพดิน น้ำ และปุ๋ย ซึ่งผลิตโดยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 6 ชุด และตัวอย่างแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจที่พบในประเทศไทยและ สปป.ลาว เพื่อการศึกษา 1 ชุด

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้พระราชทานพระราชกระแสให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยจำปาสักให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาทางวิชาการและทรัพยากรบุคคลมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยจำปาสักพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจการเกษตรใน สปป.ลาว โดยให้เป็นสถานที่ฝึกงานนักศึกษาเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังพระราชทานแนวทางให้นักศึกษาลาวศึกษาและบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยตนเองด้วยเครื่องมือตรวจวัดภูมิอากาศแบบง่ายๆ และใช้ประเด็นปัญหาของพื้นที่เป็นกรณีศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง (Problem-Based Study) ขณะเดียวกัน ยังได้พระราชทานแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจำปาสักสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในอนาคต แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมเพื่อให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งเป็นรากฐานของการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ แนวทางการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน การศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของสื่อการศึกษาและสื่อการฝึกอบรมและบริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ของประชาชน สปป.ลาว รวมทั้ง การปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนและหอพักนักศึกษาอย่างเหมาะสม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชกระแสดังกล่าวใส่เกล้าฯ มาจัดทำโครงการสนองพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยจำปาสัก และจะเร่งดำเนินการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปี พ.ศ.2548 โดยจะได้ระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามพระราชประสงค์ให้บรรลุผลสำเร็จ ในเบื้องต้นนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดส่งผลงานของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ ได้แก่ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์โคเนื้อ "กำแพงแสน" มายังมหาวิทยาลัยจำปาสัก เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย และจะได้จัดทำแผนงานความร่วมมือให้เป็นไปตามแนวทางที่พระราชทาน โดยได้มอบหมายให้ศูนย์นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินโครงการ และจะประสานการดำเนินการร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยจำปาสักต่อไป